



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## แนวกว้าง

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 5 ธันวาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13012

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 26.03 Ad Value: 23,427

PRValue (x3): 70,281

คลิ๊ป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.คัดเลือกผู้แทนสวนยางทั่วประเทศ. พัฒนาเครือข่าย'สถาบันเกษตรกร'

## กยท.คัดเลือกผู้แทนสวนยางทั่วประเทศ. พัฒนาเครือข่าย'สถาบันเกษตรกร'

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางผู้แทนฯ ระดับเขต โดย กยท. แห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ได้เดินทางลงพื้นที่ตามจังหวัดที่ตั้งของเขต กยท. ได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อคัดเลือกผู้แทนระดับเขต ขณะนี้ สรุปผลการ เพื่อส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาด้านการผลิต การแปรรูปผลผลิต การตลาด การประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ รวมถึงการสร้างอำนาจการเจรจาต่อรอง นำไปสู่การพัฒนาที่สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่ง กยท. ได้ประกาศระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2559 และมีผลบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวทันที

โดยขั้นตอนแรก จะมีการคัดเลือกผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แบ่งเป็น 4 ระดับ เพื่อให้การทำงานมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรชาวสวนยางและครอบคลุมทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ได้แก่ การคัดเลือกในระดับสาขา ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ

ทั้งนี้ ผู้แทนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับสาขาและจังหวัด ได้ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกเป็น

ผู้แทนฯ ระดับเขต โดย กยท. ได้เดินทางลงพื้นที่ตามจังหวัดที่ตั้งของเขต กยท. เพื่อคัดสรรตามกระบวนการในการเลือกผู้แทนระดับเขต ขณะนี้ สรุปผลการคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ประกอบด้วย ภาคเหนือ 14 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 12 คน ภาคกลางและภาคตะวันออก 8 คน ภาคใต้ตอนบน 12 คน ภาคใต้ตอนกลาง 22 คน และภาคใต้ตอนล่าง 17 คนจากนั้นได้คัดเลือกผู้แทนระดับเขตจากทั้ง 7 เขต ให้เหลือเขตละ 3 คน รวม 21 คน เพื่อมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ ที่สำนักงาน กยท. เพื่อคัดเลือกประธานและตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งกำหนดนโยบายและกรอบการทำงานในภาพรวม ซึ่งเกษตรกรสวนยางที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแต่ละระดับต่างมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อยกระดับยางพาราไทยให้มียุคคุณภาพ พัฒนายางพาราไทยแบบครบวงจรด้วยการบูรณาการร่วมกัน



อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 11:24

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.ปิดสังโค่นยางในพื้นที่ไม่เหมาะสม แต่เน้นส่งเสริมการปลูกพืชศก.ทดแทนตาม Agri-map

กยท.ปิดสังโค่นยางในพื้นที่ไม่เหมาะสม แต่เน้นส่งเสริมการปลูกพืชศก.ทดแทนตาม Agri-map

[ข่าวเศรษฐกิจ](#) สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 16:10:17 น.

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า [กระทรวงเกษตรและสหกรณ์](#) ไม่ได้มีหนังสือสั่งการ หรือนโยบายให้ กยท. ดำเนินการบังคับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกรยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (Non-suitable : N) ที่มีอยู่ประมาณ 9% ของพื้นที่ปลูกรยางทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลจาก [กรมพัฒนาที่ดิน](#) โคนต้นยางทั้งแต่อย่างใด แต่กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้ กยท. ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ปลูกรยางพาราในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปลูกรทดแทนยางพาราด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และโดยข้อเท็จจริง การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกรทดแทน เกษตรกรยังคงเลือกปลูกรยางพารา หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่ กยท. กำหนด ได้โดยความสมัครใจ

นายธีธัช กล่าวว่า การส่งเสริมปลูกรยางพารา กยท. กำหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอทำการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกรยางหรือพืชเศรษฐกิจอื่นใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยจะมีพนักงานของ กยท. ทำหน้าที่ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกรทดแทนทุกราย

ดังนั้น นโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning by Agri-Map) ของ [กระทรวงเกษตรและสหกรณ์](#) เป็นนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้ หากพื้นที่ดังกล่าวตามแผนที่เกษตรระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกรยาง พนักงาน กยท. จะติดตามให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด ในการปรับเปลี่ยนไปปลูกรพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแทนยางพารา ขณะเดียวกัน กยท. มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกรยาง ได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกรทดแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกรพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ สำหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกรทดแทน และดำเนินการปลูกรทดแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่า พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกรยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปลูกรทดแทน ไปปลูกรพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า



เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 11:30

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ลั่น กษ.ไม่มีสิ่งการโค่นยางทิ้งในพื้นที่ไม่เหมาะสม ย้ำ เน้นส่งเสริม สร้างความเข้าใจปลูกยางและ...

## กยท. ลั่น กษ.ไม่มีสิ่งการโค่นยางทิ้งในพื้นที่ไม่เหมาะสม ย้ำ เน้นส่งเสริม สร้างความเข้าใจปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอื่น ตาม Agri-map



จากกระแสข่าวควบคุมพื้นที่ปลูกยาง ให้โค่นยางในพื้นที่ไม่เหมาะสมทิ้ง สร้างความเข้าใจผิดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ กยท. ขอประกาศย้ำชัดเจนว่ากระทรวงเกษตรฯ ไม่มีคำสั่งให้เกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมดำเนินการโค่นยางทิ้งอย่างแน่นอน แต่ย้ำให้เดินหน้าส่งเสริม สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมตามแผนที่เกษตร ( Agri-map) หวังให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อเกษตรกร

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมปลูกยางพารา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กำหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอทำการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอื่นใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยจะมีพนักงานของ กยท. ทำหน้าที่ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย ดังนั้นนโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้ หากพื้นที่ดังกล่าวตามแผนที่เกษตร ระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงาน กยท.จะติดตามให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด ในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแทนยางพารา ขณะเดียวกัน กยท.มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยาง ได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ สำหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทน และดำเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่า พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปลูกแทน ไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ไม่ได้มีหนังสือสั่งการ หรือนโยบายให้ กยท. ดำเนินการ บังคับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (Non-suitable : N) ที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 9 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน โคนต้นยางทิ้งแต่อย่างใด แต่ กษ. มีนโยบายให้ กยท. ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปลูกทดแทนยางพาราด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ( Agri-Map) และโดยข้อเท็จจริง การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เกษตรกรยังคงเลือกปลูกยางพารา หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่ กยท. กำหนด ได้โดยความสมัครใจ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 13:46

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.สุรินทร์ เปิดป้ายใหม่ พร้อมทอดผ้าป่า เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาเครือข่าย

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดสุรินทร์ มีพิธีสงฆ์ถวายพระเพลิง พร้อมเปิดป้ายใหม่ในการ "รำลึก สกย. ก้าวสู่ กยท." และทอดผ้าป่าสามัคคี ได้เงินสมทบทุนกว่า 3 แสนบาท เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ (2 ธ.ค. 59) ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ กม. 2 ถนนสายสุรินทร์-สังขะ ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธานเปิดแพรคลุมป้าย "การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์" โดยมีพระครูปิยะธรรมกิตติ (หลวงพ่อชื่น) เจ้าคณะตำบลคอคอด อำเภอเมืองสุรินทร์ ได้เจิมอักขระป้าย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปลี่ยนถ่ายจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) มาสู่ก้าวย่างของ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ (กยท.) สุรินทร์ โดยมีนายประสิทธิ์ จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายชาวสวนยางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จากนั้น ประธานและคณะได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมถวายผ้าบังสุกุล และบริวารผ้าป่าสามัคคี ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดถวายเป็นจำนวนกว่า 3 แสนบาท เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้เงินสมทบทุนในครั้งนี้นับว่า 3 แสนบาท พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาทางพาราเพื่อพัฒนาระบบทางพาราของเราให้ก้าวสู่เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางอาเซียน สู่ตลาดผู้นำระดับโลกในอนาคต จึงเป็นการปรับเปลี่ยนถ่ายจากการยุบ 3 หน่วยงาน สกย. องค์การสวนยางและสถาบันวิจัยยาง มารวมกันเป็น กยท. ดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังมีการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นกองทุนพัฒนาเครือข่ายชาวสวนยาง อีกด้วย

ด้านนายประสิทธิ์ จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ กยท.สุรินทร์ ว่า รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการทางพาราของจังหวัดสุรินทร์ ครบวงจร พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกทดแทนและการปลูกใหม่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการทุกด้าน เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุทัย มานานตี

Rewriter : วรัญญา นันตาแก้ว

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://nwnt.prd.go.th>



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 10:33

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ข่าวสังข์หยดของยาย วัย 70 ปี ชาวตรังใกล้ถึงกำหนดเก็บเกี่ยว ถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 11 ไร่ ชาวบ้านและผู้นำ

ข่าวสังข์หยดของยาย วัย 70 ปี ชาวตรังใกล้ถึงกำหนดเก็บเกี่ยว ถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 11 ไร่ ชาวบ้านและผู้นำ  
ท้องถิ่นระดมพลช่วยขนย้าย



วันนี้ (3 ธ.ค. 59) หลังเกิดฝนตกหนักไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอรัษฎา ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบล  
หนองบัว ตำบลเขาไพร ตำบลคลองปาง ตำบลควนเมา และตำบลหนองปรือ รวมพื้นที่เกิดอุทกภัย 1 อำเภอ 5 ตำบล 1  
เทศบาล จำนวน 35 หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5,451 คน กว่า 1,904 ครัวเรือน ล่าสุดทางจังหวัดตรังได้  
ประกาศให้อำเภอรัษฎา เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) แล้ว

ขณะเดียวกัน ระดับน้ำยังคงปรับระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เกษตรแล้วหลายพันไร่ ถนนตาม  
เส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายสายถูกตัดขาด ชาวบ้านต้องใช้เรือท้องแบนในการขนย้ายข้าวของ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสัตว์เลี้ยง  
ออกไปอยู่บนที่สูง และได้ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง  
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ ปก.ตรัง และฝ่ายปกครอง รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เร่งเข้า  
ให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้ว

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนางสาวกัญญ์วรา บุญชากร อาสาสมัครตรวจสอบ-ครูยาง ว่าในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร  
ข้าวไร่บนเนื้อที่กว่า 11 ไร่ ของนางส้มแอบ ทองช่วย อายุ 70 ปี ได้รับความเสียหายมาก เป็นข้าวสังข์หยดพันธุ์สังข์หยดและข้าว  
บัวหอมทอง ที่ใกล้จะถึงวันเก็บเกี่ยว อีกส่วนหนึ่งประมาณ 500 เลียง ที่เก็บกองไว้ถูกแช่น้ำเสียหาย และยังไม่ได้เกี่ยวอีก 3  
ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยนางส้มแอบ หว่านข้าวในแปลงยาวพาราที่ข่อยทูนปลูกใหม่ทดแทน และสำหรับแปลงข้าวไร่แห่ง  
นี้ เป็นแปลงข้าว 1 ใน 13 แปลง ที่ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการการผลิตในนามครูยาง-กยท.ห้วยยอด และหมอดินอาสา  
ร่วมกับพัฒนาที่ดินตรัง

ทั้งนี้ นางส้มแอบ ทองช่วย กล่าวว่า ตนได้ถือฤกษ์หว่านเมล็ดข้าว เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ตั้งใจ  
จะเก็บเกี่ยววันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ แต่มาเกิดน้ำท่วมไปเสียก่อน โดยข้าวเปลือกทั้งหมดจะเก็บนำมาสีข้าวเอง เพื่อ  
นำไปขาย เป็นข้าวพันธุ์สังข์หยด ราคา 50 บาทต่อกิโลกรัม และข้าวบัวหอมทอง 25 บาทต่อกิโลกรัม แต่ทั้งนี้ต้อง  
ขอขอบคุณทางผู้นำท้องถิ่น และทางอำเภอที่ได้ให้การช่วยเหลือขนย้ายเลี้ยงข้าวขึ้นจากแปลงแล้ว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิราวดี ศิริรัตน์

Rewriter : วสันต์พรพรชัย จำเริญญ์สิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://nwnr.prd.go.th>

รหัสข่าว: I-161204000022

หน้า: 1/1





สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 <http://www.ch7.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 10:34

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทยชี้แจง ไม่บังคับโค่นต้นยางทิ้ง



นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.ชี้แจงไม่เคยออกคำสั่งหรือประกาศให้เกษตรกรโค่นต้นยางทิ้ง หลังมีกระแสข่าวว่า จะให้เกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่เหมาะสม ต้องโค่นต้นยางตามนโยบายการจัด โชนิ่งพื้นที่เกษตรกรรม แต่หากเป็นความสมัครใจเกษตรกรต้องยื่นแบบฟอร์มขอโค่นต้นยางก่อนทุกครั้ง

สำหรับรายใดที่ต้องการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทนได้ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำและส่งเสริมองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดรายได้ได้อย่างยั่งยืน



สำนักข่าวไทย <http://www.tnamcot.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 10:35

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.ย้ำไม่มีสิ่งการจาก ก.เกษตรฯ โคนยางทิ้งในพื้นที่ไม่เหมาะสม

## กยท.ย้ำไม่มีสิ่งการจาก ก.เกษตรฯ โคนยางทิ้งในพื้นที่ไม่เหมาะสม



กรุงเทพฯ 4 ธ.ค. – จากกระแสข่าวควบคุมพื้นที่ปลูกยาง ให้โค่นยางในพื้นที่ไม่เหมาะสมทิ้ง สร้างความเข้าใจผิดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ขอประกาศย้ำชัดเจนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีคำสั่งให้เกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมดำเนินการโค่นยางทิ้งอย่างแน่นอน แต่ย้ำให้เดินหน้าส่งเสริม สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri-map) หวังให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อเกษตรกร

นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าฯ กยท. กล่าวว่า การส่งเสริมปลูกยางพารา กยท.กำหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอทำการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอื่นใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยจะมีพนักงานของ กยท.ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย ดังนั้น นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ( Agri-map) และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้ หากพื้นที่ดังกล่าวตามแผนที่เกษตร ระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงาน กยท.จะติดตามให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแทนยางพารา ขณะเดียวกัน กยท.มีการรณรงค์และ



ประชาสัมพันธให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทนและดำเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปลูกแทนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า

“กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้มีหนังสือสั่งการหรือนโยบายให้ กยท.ดำเนินการบังคับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 9 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินโค่นต้นยางทิ้งแต่อย่างใด แต่กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้ กยท. ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการประชาสัมพันธ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปลูกทดแทนยางพาราด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก และโดยข้อเท็จจริงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เกษตรกรยังคงเลือกปลูกยางพาราหรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่ กยท. กำหนดได้ด้วยความสมัครใจ” ผู้ว่าฯ กยท.-สำนักข่าวไทย



MGR ONLINE <http://www.manager.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 10:39

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.ยันไม่มีคำสั่งให้ชาวสวนยางปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสมโค่นต้นทิ้ง

## กยท.ยันไม่มีคำสั่งให้ชาวสวนยางปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสมโค่นต้นทิ้ง

นายธีรวิช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวควบคุมพื้นที่ปลูกยาง ให้โค่นยางในพื้นที่ไม่เหมาะสมทิ้ง สร้างความเข้าใจผิดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ กยท.ขอประกาศย้ำชัดเจนว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีคำสั่งให้เกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมดำเนินการโค่นยางทิ้งอย่างแน่นอน แต่ย้ำให้เดินหน้าส่งเสริม สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกยาง และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri-map) หวังให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อเกษตรกรนั้น การส่งเสริมปลูกยางพารา กยท.กำหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอทำการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอื่นใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยจะมีพนักงานของ กยท.ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย ดังนั้นนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้ หากพื้นที่ดังกล่าวตามแผนที่เกษตรระบุว่า ไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงาน กยท.จะติดตามให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแทนยางพารา ขณะเดียวกัน กยท.มีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทนและดำเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปลูกแทนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า



โลกวันนี้ <http://www.lokwanee.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 10:40

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.ย้ำไม่มีนโยบายโค่นต้นยางในพื้นที่ไม่เหมาะสมทิ้ง

## กยท.ย้ำไม่มีนโยบายโค่นต้นยางในพื้นที่ไม่เหมาะสมทิ้ง



นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าฯ กยท. กล่าวว่า การส่งเสริมปลูกยางพารา กยท.กำหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอทำการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอื่นใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยจะมีพนักงานของ กยท.ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย ดังนั้น นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ( Agri-map) และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน

ทั้งนี้ หากพื้นที่ดังกล่าวตามแผนที่เกษตร ระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงาน กยท.จะติดตามให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแทนยางพารา ขณะเดียวกัน กยท.มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยาง ได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทนและดำเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปลูกแทนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า

“กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้มีหนังสือสั่งการหรือนโยบายให้ กยท.ดำเนินการบังคับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 9 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน โคนต้นยางทั้งแต่อย่างใด แต่กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้ กยท. ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปลูกทดแทนยางพาราด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก และโดยข้อเท็จจริงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เกษตรกรยังคงเลือกปลูกยางพาราหรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่ กยท. กำหนดได้โดยความสมัครใจ” ผู้ว่าฯ กยท.



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 13:41

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: อดีต ผอ.สกย.สุรินทร์ ผันตัวมาเป็นเกษตรกรสวนยาง ประสบความสำเร็จจำหน่ายได้ราคาดี

อดีต ผอ.สกย.สุรินทร์ ผันตัวมาเป็นเกษตรกรสวนยาง ประสบความสำเร็จจำหน่ายได้ราคาดี

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์

วันที่ข่าว : 5 ธันวาคม 2559

วันนี้(5ธ.ค.59) นายเลิศพล เต็งประวัตติ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าใน  
จังหวัดสุรินทร์(สกย.) หลังเกษียณอายุราชการ ได้ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรปลูกยางพาราใน  
พื้นที่จังหวัดสุรินทร์กว่า 50 ไร่ พร้อมกล่าวว่า ราคาภายในปีนี้นวนกระแสโลกดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ  
หลายปีที่ผ่านมา อย่างในช่วงเวลาฤดูการที่แล้วราคาภายในก่อนถั่ว 16-17 บาท เกษตรกรอยู่  
ยาก ปีนี้ยางแผ่นดิบขึ้นกว่า 66 บาท แต่ถ้าปรับยางก่อนถั่วในตลาดประมาณ 30-31 บาท  
ขึ้นมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าชาวบ้านสามารถลืมตาอ้าปากได้ ต้องขอบคุณทาง การยางแห่งประเทศไทย  
ที่ดูแล อย่างน้อยปีนี้ทางรัฐบาลคงไม่เอาบประมาณมาอุดหนุนแน่นอน เนื่องจาก  
ราคาขายสูงขนาดนี้

นายเลิศพล เต็งประวัตติ อดีต ผอ.สกย.จังหวัดสุรินทร์ กล่าวอีกว่า ฝากเตือนไปยังพี่น้อง  
เกษตรกรผู้ปลูกยางและรับจ้างกรีดยาง ราคาภายในขึ้นอย่าลืมเรื่องฝีมือกรีดยางด้วย ซึ่งเมื่อหลายปี  
ที่ผ่านมาท่านเคยรับจ้างกรีดยาง ในแต่วันต้องการปริมาณมากๆตั้งแต่ 2-30 ไร่เพื่อจะได้ค่าแรง  
มากขึ้นให้ตัวเองอยู่ได้ ลืมนึกถึงคุณภาพ ในส่วนการขึ้นราคาของยางในช่วงนี้ถือว่าสวนกระแส  
เพราะปกติแล้วหากปีไหนเศรษฐกิจดีการใช้ยางเพิ่มมากขึ้นจะจุดราคาขายดีด้วยตามไปด้วย แต่  
ปัจจุบันเศรษฐกิจยังไม่ดีราคาน้ำมันก็ถูกแต่ราคาภายในที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่อง  
ละเอียดอ่อน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุทัย มานาดี

Rewriter : อนงนาฏ สิทธิคง

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://nwnt.prd.go.th>





จากกระแสข่าวควบคุมพื้นที่ปลูกยาง ให้โค่นยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมทิ้ง สร้างความเข้าใจผิดให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยางทั่วประเทศ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จึงประกาศย้ำชัดเจนนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่มีคำสั่งให้เกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมดำเนินการโค่นยางทิ้งอย่างแน่นอน แต่ย้ำให้เดินหน้าส่งเสริม สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri-map) หวังให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อเกษตรกร

**ดร.ธีรช สุขสะอาด** ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมปลูกยางพารา กยท. กำหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอทำการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอื่นใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยมีพนักงานของ กยท. ทำหน้าที่ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย



ดังนั้น นโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรฯ เป็นนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน

ทั้งนี้ หากพื้นที่ดังกล่าวตามแผนที่เกษตร ระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงาน กยท.จะติดตามให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด ในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแทนยางพารา

ขณะเดียวกัน กยท.มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยาง ได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ สำหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทน และดำเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่า พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปลูกแทน ไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า

“กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้มีหนังสือสั่งการ หรือนโยบายให้ กยท. ดำเนินการบังคับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมโค่นต้นยางทิ้งแต่อย่างใด ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 9 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด (ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน) แต่กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้ กยท. ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปลูกทดแทนยางพาราด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และโดยข้อเท็จจริง การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เกษตรกรยังคงเลือกปลูกยางพารา หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่ กยท. กำหนด ได้ด้วยความสมัครใจ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว